

Xạ trị

Xạ trị (hay còn gọi là xạ tuyến liệu pháp) sử dụng bức xạ để điều trị và kiểm soát tình trạng bệnh ung thư. Xạ trị điều trị ung thư bằng cách phá hủy tế bào ung thư trong khi hạn chế tác động của tế bào ung thư đến các tế bào khỏe mạnh.

Một số tế bào bình thường quanh vùng điều trị vẫn có thể bị tổn thương. Giống như hóa trị, việc các tế bào bình thường bị tổn thương có thể gây ra các tác dụng phụ. Những triệu chứng này có thể là da bị kích ứng và mệt mỏi.

Xạ trị không thể chữa khỏi bệnh ung thư. Vì lý do này, phương pháp này không phổ biến trong việc điều trị ung thư tuyến tụy như hóa trị. Tuy nhiên, phương pháp này có thể giúp đối phó với ung thư và làm chậm sự phát triển của bệnh.

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng xạ trị trong quá trình điều trị. Bác sĩ chuyên khoa có thể đề nghị quý vị xạ trị để:

- làm teo bớt khối u trước khi phẫu thuật để dễ cắt bỏ khối u đó.
- tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại sau khi phẫu thuật để giúp ngăn ngừa ung thư tái phát.
- giúp làm giảm các triệu chứng liên quan đến khối u.

Các loại xạ trị

Có hai loại xạ trị khác nhau (trong cả hai phương pháp, quý vị vẫn tỉnh táo):

- **Xạ trị chùm tia bên ngoài** – Đây là thủ thuật phổ biến nhất. Phương pháp này sử dụng chùm tia bên ngoài nhằm vào tuyến tụy từ bên ngoài cơ thể của quý vị. Quý vị không bị nhiễm phóng xạ sau khi thực hiện thủ thuật này.
- **Xạ trị bên trong** – quý vị sẽ được tiêm chất phóng xạ gần tế bào ung thư. Cơ thể quý vị có thể giải phóng một ít bức xạ trong vài ngày sau khi thực hiện thủ thuật. Bác sĩ sẽ cho quý vị biết những gì quý vị cần làm nếu quý vị điều trị bằng thủ thuật này.

Quý vị sẽ vẫn tỉnh táo trong khi thực hiện cả hai loại xạ trị.

Nếu xạ trị là một phần trong quá trình điều trị của quý vị, nhóm bác sĩ ung thư sẽ cho quý vị biết một cách cặn kẽ, kể cả các tác dụng phụ có thể xảy ra dựa trên phác đồ điều trị riêng của quý vị. Đó là bao gồm thông tin về việc chuẩn bị cho xạ trị, những điều cần lưu ý sau khi xạ trị và cách tốt nhất để đối phó với các tác dụng phụ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua số 03 9426 8880 hoặc email EHJreissatiFamilyPan@epworth.org.au.